



ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ได้มีประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และกองการเจ้าหน้าที่
ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ ๘. แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินฯ	เลขประจำตัวผู้ สมัคร
๑. ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะ ทำงานในหน้าที่ ๒. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน ๓. การคิดวิเคราะห์ ๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๕. การสื่อสารโดยการพูด ๖. บุคลิกภาพและการปรับตัว ประเมินฯ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์	วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๑ ชั้น ๒ (ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบมาก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที และผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้)	๒ - ๘ (จำนวน ๔ คน)

กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร และทางเว็บไซต์
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (<http://www.person.doe.go.th>)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายวิระ ไตสงคราม)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารแนบท้ายประกาศ กองการเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

๒

นางสาวศุภัชฌา นีรราช

๕

นางสาววิลาวัลย์ คล้ายเข็ม

๗

นางสาวประมอญ ศิริถ้อยทอง

๘

นางสาวมณีรัตน์ จุ้ยเรือง